

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

หลักสูตร	ช่วงเวลาฝึกอบรม												ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	สถานที่ ฝึกอบรม	ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ	
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66						
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ สทช. เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs														ฝ่ายประกันคุณภาพ	- บุคลากรของกลุ่มผลิตภัณฑ์ - กลุ่มควบคุมคุณภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมละ 50 คน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	- เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรของ สทช. ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐาน GMP/PICs ในด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน (Good Distribution Practice)	←→														- 50 คน			
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย" ประจำปี พ.ศ.2566	←→													งานบริหารทรัพยากรบุคคล	- ข้าราชการของ สทช. - จำนวน 20 คน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ จากกรอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	พระวิทยากร
3. โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		←→												ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 10 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 50 คน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ สทช. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมากยิ่งขึ้น - ลดปัญหา และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ สทช.	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองคลัง กรมบัญชีตัว
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน" ประจำปี พ.ศ.2566				←→										งานบริหารทรัพยากรบุคคล	- ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ทั้งในระดับหัวหน้า และผู้ปฏิบัติ งานของ สทช. 100 คน	รร.ต่างจังหวัด	- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ จากกรอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
5. โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีการผลิตและการทดสอบวัคซีนของ สทช. ประจำปี 2566					←→									ฝ่ายประกันคุณภาพ	- บุคลากรในด้านการผลิตและการทดสอบวัคซีนของ สทช. และบุคลากร	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ของ สทช. ดำเนินเทคโนโลยีการผลิตและการทดสอบวัคซีน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น - เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ของ สทช. ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ